

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17 /CK-HS

Ngày 15 tháng 04 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh

Mã chứng khoán: HSI

Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Cù Chi, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 083 7990 177

Fax: 083 7949 051

Người thực hiện công bố thông tin: Trương Thị Hạnh

Địa chỉ: Hòa Bình 2, Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0982 897 498

Fax: 083 7949 051

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*): Giải trình ý kiến ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh của Công ty kiểm toán đối với BCTC KT năm 2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/04/2015 tại đường dẫn www.hsi.com.vn của công ty.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



TRƯƠNG THỊ HẠNH

**CÔNG TY CP VẬT TƯ TỔNG HỢP
VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH (HSI)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : .../CK-HS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH (HOSE)

Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (HSI) có nhận được yêu cầu "CBTT giải trình ý kiến ngoại trừ và vấn đề cần nhấn mạnh của Công ty kiểm toán đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014" của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Chúng tôi xin giải trình với Quý Cơ quan như sau:

1/ Về ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại thời điểm Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất cho Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (HSI) thì báo cáo tài chính của Công ty con "Công ty CP Phân bón Anh Việt" chưa được kiểm toán, do đó Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ vấn đề này trong Báo cáo kiểm toán theo đúng quy định của Chuẩn mực kiểm toán. Tuy nhiên, do tổng tài sản của Công ty con chỉ chiếm tỷ trọng 1,7% so với tổng tài sản của tập đoàn, doanh thu bán hàng chiếm tỷ trọng 1% so với tổng doanh thu của tập đoàn nên Ban Tổng Giám đốc Công ty tin tưởng rằng những ảnh hưởng (nếu có) của Công ty con này là không trọng yếu đến tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh của cả tập đoàn. Vấn đề này đã được Công ty thuyết minh cụ thể tại khoản VII.4 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2/ Vấn đề cần nhấn mạnh: Tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán 31/12/2014 thì các khoản nợ ngắn hạn của Công ty lớn hơn tài sản ngắn hạn là 130.226.271.275 đồng, đây là dấu hiệu cho thấy khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty có thể gặp khó khăn. Do đó Công ty kiểm toán muốn lưu ý đến người đọc báo cáo tài chính về vấn đề này theo đúng quy định của Chuẩn mực kiểm toán. Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn trong 12 tháng tới. Vấn đề này đã được Công ty thuyết minh cụ thể tại khoản VII.3 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trên đây là các nội dung giải trình của Công ty CP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh (HSI) gửi Quý Cơ quan.

Trân trọng kính chào !

**Công ty CP Vật tư Tổng hợp
và Phân bón Hóa Sinh (HSI)**



HUỖNH NGHĨA

**Xác nhận của Tổ chức kiểm toán độc lập
Công ty Kiểm toán Phía Nam (AASCS)**



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phùng Ngọc Hoàn